

Số: /KH-UBND

Hà Giang, ngày tháng 3 năm 2022

## **KẾ HOẠCH**

### **Hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hà Giang năm 2023**

Thực hiện Thông tư số 12/2010/TT - BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu tổ chức hoạt động và tiêu chí của trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025;

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 08/2/2023 của UBND xã Hà Giang về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025.

Căn cứ tình hình thực tế của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Hà Giang UBND xã xây dựng kế hoạch Hoạt động của Trung tâm văn hóa - Thể thao xã năm 2023 cụ thể như sau:

#### **I. Mục đích, Yêu cầu:**

##### **1. Mục đích:**

Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, bảo tồn, phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân tộc; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tham gia mọi hoạt động văn hóa, thể thao; phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

##### **2. Yêu cầu:**

Tổ chức các hoạt động phải đúng với các nội dung quy định, hướng dẫn của ngành cơ quan chức năng; Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia.

#### **II. Các nội dung hoạt động cụ thể trong năm:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Đơn vị phối hợp</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
I	Tuyên truyền cổ động trực quan, trên hệ thống đài truyền thanh xã		
1	Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của Đất nước, và của địa phương như: Ngày thành Đảng; Tết cổ truyền của dân tộc; ngày 19/8 và Quốc khánh 2/9.....Tuyên truyền những chủ trương	MTTQ và các đoàn thể chính	

	của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, gương người tốt việc tốt đặc biệt quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới....phần đầu trong năm tuyên truyền được trên 100 tin bài	trị xã hội, các thôn	Cả năm
2	Thiết kế in ấn xây dựng 3 cụm tin và treo trên 120 tấm Pano, 12 đợt băng rôn trở lên, 20 câu khẩu hiệu tường, trang trí cờ tổ quốc. cờ hồng kỳ.....	Các thôn	Cả năm
<b>II</b>	<b>Tuyên truyền lưu động</b>		
1	Thành lập một đội thông tin tuyên truyền lưu động đến các điểm tập chung đông người, các thôn, các trường học....phần đầu mỗi tuần 2 buổi tuyên truyền nội dung tập chung những chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, gương người tốt việc tốt đặc biệt quan tâm tới nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.	MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các thôn	Cả năm
<b>III</b>	<b>Tổ chức các hoạt động Văn nghệ quần chúng</b>		
1	Tổ chức biểu diễn văn nghệ, các buổi liên hoan, giao lưu hội diễn văn nghệ quần chúng phần đầu trong năm tổ chức được 2 lần hội diễn văn nghệ và trên 20 buổi liên hoan, giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tết cổ truyền, ngày thành lập của các tổ chức chính trị xã hội, liên hoan các hoạt động trại hè ....	MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các thôn, các trường; các câu lạc bộ.	Cả năm
<b>IV</b>	<b>Tổ chức các hoạt động TDTT</b>		
1	Xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tăng số lượng người, gia đình tập luyện TDTT thường xuyên; khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian ở xã. Phần đầu trong năm tổ chức được 3 giải cầu lông, bóng chuyền trên địa bàn toàn xã; Trên 20 buổi giao lưu các xã và các thôn. Duy trì hoạt động thường xuyên hoạt động cầu lông, bóng chuyền hơi tại các khu thể thao ở các thôn, khu trung tâm của xã...thu hút đông đảo người dân tham gia	MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các thôn, các trường; các câu lạc bộ.	Cả năm
<b>V</b>	<b>Hoạt động xây dựng nếp sống văn hóa</b>		
1	Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ngày giỗ, ngày tết và các hình thức sinh hoạt văn hóa - xã hội ở xã; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở;	MTTQ và các đoàn thể chính	

	giao tiếp, ứng xử văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng; bảo vệ cảnh quan, thiên nhiên, môi trường và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội. Phần đầu trong năm 100% các gia đình có việc cưới, việc tang thực hiện theo nếp sống văn minh; trên địa bàn xã không có tệ nạn xã hội.	trị xã hội, các thôn,	Cả năm
<b>VI</b>	<b>Hoạt động triển khai thực hiện phong trào</b>		
1	Tập chung tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phong trào “Xây dựng xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới phần đầu trong năm có 4/4 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, thôn nông thôn mới, xã đạt xã nông thôn mới.	MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các thôn	Cả năm
<b>VII</b>	<b>Các hoạt động văn hóa - Thể thao khác</b>		
1	Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà văn hóa khu thể thao 4 thôn; tham gia đầy đủ và đạt thành tích cao trong các đợt liên hoan văn nghệ, các hội thi, các giải thể thao do huyện tổ chức	MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các thôn, các trường	Cả năm

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hà Giang trong năm 2023. Đề nghị Ban chủ nhiệm, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội, các thôn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.

**Nơi nhận:**

- Phòng VH TT huyện (b/c);
- TT ĐU, HĐND xã (b/c);
- Các ban, ngành, đoàn thể (p/h);
- Lưu: VT, VHXH.

**CHỦ TỊCH**

**Tổng Văn Tuyên**

